



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 27 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14274

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 20.93 Ad Value: 18,837

PRValue (x3): 56,511

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดตัวทีมร่วมก๊วกฤติ'ที่จ'วิษณุ'นั่งประธานติดตามแก้ไขปัญหา

## เปิดตัวทีมร่วมก๊วกฤติ'ที่จ' วิษณุ'นั่งประธานติดตามแก้ไขปัญหา

มีรายงานแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหามจ.การบินไทย หลังจากทีคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ส่วน กรรมการ ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรมว.คลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัชวราภรณ์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา น.ส.เรณูดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) และนายประกาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหามจ.การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ให้คำแนะนำกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหานี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล กลั่นกรองตรวจสอบ อำนวยความสะดวกประสานงานเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ครม. และรัฐบาล มอบหมาย รวมถึง การรายงานการปฏิบัติ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เป็นระยะ

ก่อนหน้านี้ การบินไทย หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษ วันที่ 25 พฤษภาคม มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน ได้แก่ นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค แทนนายปิ๊ดพันธ์ เทพปฏิมากรณ์, นายบุญฤทธิ์ หวังเจริญ แทนนายพินิจ พัวพันธ์, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร แทนนางปรารธนา มงคลกุล และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ แทน น.ส.ศิริกุล เลากัยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไป